

Những thành tích nổi bật của Điện lực Thanh Hóa năm 2023

20:42 12/01/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Bám sát các văn bản chỉ, lãnh đạo từ cấp trên, đề cao tinh thần đoàn kết, thực hiện tốt kỷ cương, quy định của ngành, sáng tạo trong lao động và các phong trào thi đua. Tập thể lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên và người lao động Công ty Điện lực Thanh Hóa đã đạt được nhiều thành tích trong năm 2023.



Toàn cảnh hội nghị

Ngày 11/1, Công ty Điện lực Thanh Hóa (PC Thanh Hóa) đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2023 và triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm 2024. Dự hội nghị có các đồng chí: Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa; Trần Minh Dũng, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), đại diện sở, ban, ngành của tỉnh, các ban chuyên môn của EVNNPC và PC Thanh Hóa.



Ông Hoàng Thanh Sơn, Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa phát biểu khai mạc hội nghị.

Năm 2023 là năm thứ 3 thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) giai đoạn 2021-2025. Với chủ đề của năm là “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”. Theo đó, năm 2023 Công ty Điện lực Thanh Hóa đã thực hiện hoàn thành 70 dự án đầu tư xây dựng chống quá tải, cải tạo, nâng cấp, hiện đại hóa lưới điện; hoàn thành 76 hạng mục sửa chữa, tất cả đều đảm bảo về tiến độ, chất lượng công trình, kịp thời đưa vào vận hành, phát huy tốt hiệu quả đầu tư. Thực hiện thí nghiệm định kỳ kết hợp bảo trì theo điều kiện và dựa trên tình trạng thiết bị cấp độ 2 cho 08 TBA và 21 đường dây 110kV, 29 TBA trung gian, 1.752 MBA phân phối và các thiết bị kèm theo; đạt 100% kế hoạch năm. Thay định kỳ 216.574 công tơ điện tử 1 pha, bằng 227% kế hoạch, 18.085 công tơ

điện tử 3 pha, bằng 136,8% kế hoạch giao; 3.239 TI, bằng 145,8% kế hoạch và 172 TU, bằng 126,4% kế hoạch giao... độ tin cậy cung cấp điện được nâng cao, đảm bảo an toàn trong quản lý kỹ thuật, vận hành, không để xảy ra sự cố cháy nổ, mất mát tài sản, trang thiết bị.

Tính đến hết năm 2023, đơn vị đã đảm bảo cung cấp điện lưới quốc gia cho 559/559 xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh với tổng số 840.378 hợp đồng mua bán điện (771.574 hợp đồng mua điện sinh hoạt; 68.804 hợp đồng mua điện SXKD, dịch vụ) tăng 14.524 hợp đồng so với năm 2022, đạt tỷ lệ 99,8% nhu cầu sử dụng điện, các chỉ tiêu kinh doanh được thực hiện tốt.

Từ những kết quả trong hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2023, PC Thanh Hóa đã được UBND tỉnh Thanh Hóa công nhận danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu xứ Thanh năm 2023”; EVN công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc năm 2023”. Năm 2024, mặc dù dự báo còn nhiều khó khăn, thách thức đặt ra, ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm, PC Thanh Hóa đã khẩn trương, chủ động đưa ra các nhóm nhiệm vụ và giải pháp nhằm bảo đảm cung ứng điện cho phát triển kinh tế - xã hội, với quyết tâm cao nhất góp phần cùng Tổng Công ty thực hiện thắng lợi các mục tiêu kế hoạch đề ra.



Đồng chí Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết: “Trong giai đoạn hiện nay, tỉnh Thanh Hóa đang tập trung đẩy mạnh các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, do đó nhu cầu sử dụng điện năng là rất lớn. Đồng chí trân trọng cảm ơn EVN, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện, xây dựng hạ tầng lưới điện, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế. Tỉnh Thanh Hóa luôn quan tâm, tạo điều kiện và đồng hành cùng ngành điện trong việc triển khai các dự án phát triển hệ thống lưới điện trên địa bàn.

Những kết quả đạt được của Công ty Điện lực Thanh Hóa trong năm 2023, ông Mai Xuân Liêm đề nghị công ty cần tiếp tục có sự điều hành linh hoạt trong lĩnh vực phân phối điện, bảo đảm hài hoà giữa sản lượng điện cấp cho sinh hoạt và sản lượng điện cấp cho sản xuất công nghiệp cùng các dịch vụ khác.

Cùng với đó, tiếp tục làm tốt công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện nhiệm vụ. Trong đó, đặc biệt chú trọng đến công tác an toàn điện, bảo đảm hành lang an toàn lưới điện. Đẩy mạnh chuyển đổi số, hiện đại hoá ngành điện để nâng cao chất lượng dịch vụ và năng

lực vận hành lưới điện.

Năm 2023, tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành mục tiêu đưa điện lưới quốc gia về 100% các thôn, bản. Để phát huy hiệu quả của dự án, đề nghị Công ty sau khi tiếp nhận hệ thống lưới điện, thực hiện quản lý, bán điện trực tiếp cho nhân dân. Đồng thời, chỉ đạo điện lực các huyện hướng dẫn bà con nhân dân sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả. Thời gian tới, công ty cần tiếp tục phối hợp với Sở Công thương và các đơn vị có liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền tiết kiệm điện và an toàn trong sử dụng điện; phát huy sáng kiến, sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ hơn nữa thành tựu khoa học công nghệ vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, cùng với Tổng công ty Điện lực miền Bắc về đích đúng lộ trình mà Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã đề ra là phấn đấu trở thành doanh nghiệp số vào năm 2025”.



Đồng chí Trần Minh Dũng, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Minh Dũng, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện của chính quyền và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Đây

là điều kiện hết sức quan trọng để Công ty Điện lực Thanh Hóa hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh trong năm 2024, đồng chí Trần Minh Dũng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Điện lực miền Bắc yêu cầu PC Thanh Hóa tiếp tục dành sự quan tâm đến các mặt công tác: “Đầu tư xây dựng, đưa ra các giải pháp nâng cao độ tin cậy cung cấp điện; kinh doanh và dịch vụ khách hàng; văn hóa doanh nghiệp; một mặt vừa tranh thủ thuận lợi trước sự quan tâm ủng hộ mạnh mẽ của chính quyền địa phương, mặt khác cần tăng cường công tác lãnh chỉ đạo của Đảng.

Trước mắt, đơn vị cần chuẩn bị sẵn sàng kịch bản về cung cấp điện trong trường hợp phải điều tiết do thiếu nguồn vì nắng nóng cực đoan mùa hè sắp tới; quyết tâm hơn để giảm tổn thất điện năng xuống đến mức thấp nhất có thể; thực hiện tốt công tác tuyên truyền đối với doanh nghiệp và người dân về tiết kiệm điện; bố trí nhân lực hợp lý, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và năng suất lao động để hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch giao; bảo đảm nguồn điện đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và nhu cầu sinh hoạt của nhân dân”.



Ông Trần Minh Dũng, Phó Tổng Giám đốc thay mặt Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc tặng hoa chúc mừng Công ty Điện lực Thanh Hóa đã hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023.



Nhân dịp này, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã khen thưởng cho 12 phòng/ban Công ty, 11 Điện lực và 02 đơn vị trong khối sản xuất khác đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu trong hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2023.



Cũng tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Thanh Sơn, Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa được ủy quyền trao thưởng quà cá nhân Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền bắc Lê Quang Thái tặng cho các Điện lực khu vực thị xã Bỉm Sơn, Hà Trung, Như Thanh, Như Xuân và Ngọc Lặc, Lang Chánh mới sáp nhập trong năm 2023 vừa qua vì đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Với những thành quả đạt được trong năm 2023, Công ty Điện lực Thanh Hóa tiếp tục thực hiện, hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra trong năm 2024 và các năm tiếp theo. Tranh thủ thời cơ, thuận lợi, với tinh thần đoàn kết Công ty Điện lực Thanh Hóa sẽ vững bước vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm nỗ lực phấn đấu góp phần cùng chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa khơi dậy khát vọng vươn lên đổi mới, sáng tạo xây dựng Thanh Hóa là tỉnh giàu đẹp, văn minh và hiện đại, phát triển toàn diện.

Lê Thanh

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/nhung-thanh-tich-noi-bat-cua-dien-luc-thanh-hoa-nam-2023>